



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดงานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันสอบคัดเลือก	เวลา และสถานที่สอบ	วิธีการสอบ	ความรู้ความสามารถ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566	เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C-Service ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศและทรัพยากร การเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง	สอบข้อเขียน (100 คะแนน)	- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทางด้านวิชาชีพการก่อสร้าง การประมาณ ราคา
	เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C-Service ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศและทรัพยากร การเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง	สอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)	- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word (10 คะแนน) และ Microsoft Excel (10 คะแนน) (Microsoft Office version 2019) และการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD (80 คะแนน)

การสอบคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน 2 ราย ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในการเข้าสอบ
2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบ และนำเครื่องเขียนมาด้วย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอบ
3. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4. ห้ามหยิบยืมอุปกรณ์ใดๆ ในระหว่างการสอบ และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

5. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบ และจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากเวลาสอบที่กำหนดเริ่มไปแล้ว 30 นาที และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมสอบก่อน
6. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าสอบตามห้องสอบที่กำหนดไว้ ผู้ใดไม่มาสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <https://resume.psu.ac.th> และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง <https://www.trang.psu.ac.th> ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566



(ดร.สุธิภรณ์ ตรีภักตรอง)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C-Service ชั้น 3
อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง
เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C-Service ชั้น 3
อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-นามสกุล
1	PSU-036513	001	นายภควัต แพงมี
2	PSU-036906	002	นายจิรพรณ หนูหมูน

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร